

Số: 84a/KLKNGS-MTTQ-BTT

Đắk Lắk, ngày 10 tháng 10 năm 2024

## KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

**Kết quả giám sát “Việc thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 về Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”**

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Kế hoạch giám sát năm 2024 của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các Đoàn thể chính trị xã hội tỉnh đã được Tỉnh uỷ phê duyệt; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh ban hành và triển khai Kế hoạch số 01/KH-MTTQ-BTT, ngày 04/9/2024 giám sát “việc thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 về đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kết luận và kiến nghị như sau:

### I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

#### 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Các Cấp uỷ địa phương tại các đơn vị được chọn giám sát đã ban hành được Nghị quyết gắn với công tác lãnh đạo triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Đảng bộ; ban hành các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia nói chung và đối với việc thực hiện TDA1, DA4, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của địa phương nói riêng. Qua kiểm tra văn bản hồ sơ các đơn vị được giám sát đã ban hành các văn bản có liên quan đến công tác chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn.

UBND cấp huyện đã kịp thời triển khai các nhiệm vụ liên quan và ban hành các văn bản hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện. Triển khai các quyết định của huyện về giao kế hoạch thực hiện các nguồn vốn. Rà soát, xác định nhu cầu đầu tư giai đoạn 2021- 2025 chi tiết đến các danh mục dự án theo lĩnh vực công trình hạ tầng thiết yếu cấp xã; hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp;... làm cơ sở chỉ đạo bố trí các nguồn lực thực hiện chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

UBND cấp xã đã chủ động ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo; Ban quản lý xã; ban hành các kế hoạch, công văn triển khai các giải pháp đồng bộ, toàn diện đảm bảo tính khả thi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để triển khai thực hiện chương trình.

## **2. Công tác phối hợp giữa chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội triển khai thực hiện dự án**

### **2.1. Công tác tuyên truyền, vận động người dân**

Công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện TDA1, DA4 tại các địa phương được quan tâm thực hiện tốt. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp chủ động tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân được biết các chủ trương, chính sách đầu tư của Nhà nước thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia và tranh thủ được sự ủng hộ, đồng tình của người dân trong quá trình triển khai thực hiện dự án tại địa bàn.

### **2.2. Phối hợp triển khai công tác giám sát đầu tư của cộng đồng**

Về cơ bản UBND cấp huyện, xã đã có sự phối hợp tạo điều kiện trong hoạt động giám sát của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội các cấp đối với việc thực hiện các dự án trên địa bàn; tạo điều kiện trong công tác kiểm tra, giám sát của cộng đồng thôn, buôn và người dân nơi thực hiện dự án đảm bảo nguyên tắc công khai trong triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách thực hiện chương trình. Tuy nhiên vẫn còn nhiều địa phương chưa quan tâm cung cấp thông tin các công trình triển khai trên địa bàn cho Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã nắm bắt để thành lập các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; trong quá trình giám sát của các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng các chủ đầu tư còn thiếu hợp tác, cung cấp hồ sơ và giải quyết các kiến nghị (*nhất là các dự án do các Ban quản lý dự án cấp huyện làm chủ đầu tư*). Chưa đảm bảo kinh phí hoạt động cho ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động.

## **3. Kết quả lập, phân bổ và giải ngân nguồn vốn thực hiện TDA1, DA4**

### **- Huyện Krông Pắc:**

+ Tổng nguồn vốn được giao thực hiện TDA1, DA4 là 63.103 triệu đồng, trong đó vốn đã phân bổ cho các công trình là 48.071 triệu đồng.

+ Kết quả giải ngân: Về tình hình giải ngân vốn đến nay đã giải ngân được 40.057 triệu đồng, đạt 83.32% so với kế hoạch đã phân bổ.

### **- Huyện Buôn Đôn:**

+ Tổng nguồn vốn được giao là 80.263 triệu đồng (Trong đó: Vốn đầu tư phát triển là 69.163 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 11.100 triệu đồng)

+ Kết quả giải ngân: Về tình hình giải ngân vốn đến nay đã giải ngân được 41.518,85 triệu đồng, đạt 51.72% so với kế hoạch đã phân bổ.

### **- Huyện Cư M'gar:**

+ Tổng nguồn vốn được giao:

Ngân sách Trung ương: Kế hoạch vốn giao năm 2022 – 2024: 47.681 triệu đồng (Vốn đầu tư: 47.431 triệu đồng; Vốn sự nghiệp: 250 triệu đồng).

Ngân sách tỉnh: Kế hoạch vốn giao năm 2022 – 2024: 1.870 triệu đồng (vốn sự nghiệp).

+ Kết quả giải ngân nguồn vốn:

Đối với vốn đầu tư công là 40.672/47.431, đạt 86% kế hoạch vốn được giao.

Đối với vốn sự nghiệp là 970/2.120, đạt 46% kế hoạch vốn được giao.

**- Huyện Krông Ana:**

+ Tổng nguồn vốn được giao là 16.370 triệu đồng (vốn thực tế được phân bổ đến thời điểm báo cáo 12.310 triệu đồng).

+ Kết quả giải ngân nguồn vốn:

Đối với vốn đầu tư công tại thời điểm báo cáo đã giải ngân được 5.058 triệu đồng, đạt 82% so với vốn được cấp (6.150 triệu đồng) và 49% so với tổng nguồn vốn (10.210 triệu đồng).

Đối với vốn sự nghiệp tại thời điểm báo cáo đã giải ngân được 1.470 triệu đồng (Trong đó: NSTW là 1.470 triệu đồng, NST là 0 triệu đồng), đạt 34% so với vốn được cấp (Năm 2023: 1.470 triệu đồng. Năm 2024: 2.790 triệu đồng).

**- Thị xã Buôn Hồ:**

+ Tổng nguồn vốn được giao là 5.871 triệu đồng (Trong đó NSTW là 5.271 triệu đồng; NST là 600 triệu đồng)

+ Kết quả giải ngân nguồn vốn là 5.218 triệu đồng (Trong đó vốn đầu tư công là 4.698 triệu đồng; vốn sự nghiệp là 520 triệu đồng) đạt 88.87%

### III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

#### 1. Ưu điểm

Cấp uỷ các địa phương đã cụ thể hoá, đưa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi vào Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Đảng bộ; ban hành các Nghị quyết, kế hoạch chuyên đề chỉ đạo, lãnh đạo và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện; phân công cụ thể cơ quan giúp việc chuyên trách và các bộ phận chuyên môn liên quan triển khai thực hiện.

Công tác tuyên truyền, vận động về các chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện trên địa bàn đã được các cấp chính quyền phối hợp với Mặt trận và các tổ chức Đoàn thể chính trị - xã hội triển khai đến với người dân có hiệu quả từ đó huy động được sức dân đóng góp, ủng hộ việc thực hiện trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia thường xuyên được củng cố, kiện toàn đảm bảo triển khai các hoạt động được diễn ra thuận lợi; có xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Việc triển khai bước đầu đã mang lại lợi ích rõ rệt cho người dân trong việc lưu thông và phát triển kinh tế - xã hội và được người dân ủng hộ công sức thực hiện.

#### 2. Về hạn chế

Nguồn vốn thực hiện dự án của nhiều địa phương được phân bổ chậm trễ, thủ tục đấu thầu vướng mắc làm ảnh hưởng đến kết quả giải ngân và hoàn thành công trình theo kế hoạch. Một số địa phương chưa ban hành kế hoạch thực hiện, thiếu quyết liệt trong công tác chỉ đạo dẫn đến chậm trễ thực hiện dự án, nhất là các nguồn vốn sự nghiệp.

Chính sách đầu tư chỉ tập trung vốn dành cho các thôn, buôn vùng đặc biệt khó khăn theo quy định tại Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc nên có nhiều thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện thực sự khó khăn nhưng không được đầu tư.

Công tác kiểm tra, giám sát của các Ủy ban nhân dân cấp huyện chưa được thực hiện để kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc, vi phạm trong quá trình thực hiện. Công tác phối hợp và tạo điều kiện trong giám sát đầu tư của cộng đồng chỉ thực hiện tương đối tốt đối với các dự án do UBND xã làm chủ đầu tư; các dự án do Ủy ban nhân dân huyện làm chủ đầu tư còn thiếu sự phối hợp cung cấp thông tin để Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát theo quy định.

Công tác giải ngân nguồn vốn của các địa phương còn tương đối chậm so với nguồn vốn được giao do các nguồn vốn triển chủ yếu tập trung ở các ban quản lý dự án cấp huyện, UBND cấp xã được phân làm chủ đầu tư các dự án nhỏ nên kết quả triển khai khó khăn.

#### IV. KIẾN NGHỊ

***Trên cơ sở kết quả giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung sau:***

1. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện đúng quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong công tác giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng khi triển khai thực hiện dự án để đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

2. Chỉ đạo UBND các cấp tăng cường công tác phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa của các công trình dự án tại các vùng DTTS. Đảm bảo sự tham gia tích cực của người dân trong quá trình triển khai dự án.

3. Chỉ đạo UBND các cấp (chủ đầu tư) chấp hành nghiêm túc việc cung cấp thông tin, hồ sơ liên quan cho Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã nơi có công trình, dự án để thành lập các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát việc thực hiện. Giải quyết trả lời các kiến nghị khi có yêu cầu và xử lý nghiêm các đơn vị, bộ phận không thực hiện đúng quy định.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ nguồn vốn đầu tư và vốn sự nghiệp khi thực hiện dự án nhằm tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực trong đầu tư. Giám sát, kiểm tra chặt chẽ chất lượng các công trình nhất là các công trình duy tu bảo dưỡng công trình.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đảm bảo theo quy định.

Trên đây là Kết luận và kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kết về giám sát “Việc thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 về đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận: *Lưu*

- UBND tỉnh;
- BTT UBMTTQVN tỉnh;
- Các đơn vị được giám sát trực tiếp;
- Lưu VT, Ban DCPLDT(03).

TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
PHÓ CHỦ TỊCH



**Y Văn Buôn Krông**